

BIDV CHI NHÁNH THÁI BÌNH

Đồng hành cùng ngành Y tế



Hoạt động giao dịch ở Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Bình.

Để góp phần động viên, chia sẻ với cán bộ, nhân viên ngành Y tế vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid-19, ngay khi Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) triển khai chương trình tín dụng và dịch vụ bán lẻ đặc biệt dành cho cán bộ y tế, BIDV Chi nhánh Thái Bình đã rất chú trọng thực hiện, bước đầu đạt được những kết quả tích cực.

Chị Vũ Thị Vân (phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình) là một trong những cán bộ y tế được vay vốn từ gói tín dụng cho vay phục vụ nhu cầu nhà ở thuộc chương

trình tín dụng và dịch vụ bán lẻ đặc biệt dành cho cán bộ y tế của BIDV. Trong ngôi nhà mới mua từ nguồn vốn vay này, chị Vân phấn khởi cho biết: Nhờ có nguồn vốn vay của BIDV Chi nhánh Thái Bình mà gia đình tôi mới có thể mua được ngôi nhà khang trang như hiện nay bởi trước đó, gia đình tôi cũng đã xem xét đến ngôi nhà này nhưng do chưa đủ kinh phí nên chưa quyết định được. Rất may mắn cho gia đình tôi bởi đúng thời điểm đó BIDV Chi nhánh Thái Bình triển khai chương trình tín dụng ưu đãi dành cho cán bộ y tế và mọi thủ tục vay vốn đều được giải quyết rất nhanh chóng,

thuận tiện. Tôi thấy đây là chương trình tín dụng có ý nghĩa rất thiết thực bởi lãi suất ưu đãi 5,5%/năm trong 24 tháng đầu, thời gian cho vay dài (tối đa 20 năm), có thể trả nợ trước hạn mà không mất phí nên cũng không gây nhiều áp lực cho gia đình tôi trong việc trả nợ. Chương trình tín dụng và dịch vụ bán lẻ đặc biệt được BIDV Chi nhánh Thái Bình bắt đầu triển khai từ đầu tháng 8/2021 đối với cán bộ, nhân viên y tế đã ký kết hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở lên hoặc đã được vào biên chế đang công tác tại các bệnh viện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và trung tâm

y tế các huyện, thành phố. Ngay sau khi có thông báo triển khai từ hội sở chính, Chi nhánh đã chủ động liên hệ với Sở Y tế thông qua Công đoàn ngành, đồng thời phân công cán bộ trực tiếp liên hệ với các đơn vị, cơ sở y tế trên địa bàn thuộc đối tượng của gói hỗ trợ để thông tin, tuyên truyền đến khách hàng. Cùng với đó, BIDV Chi nhánh Thái Bình cũng rà soát, nắm bắt kịp thời nhu cầu vay vốn, trên cơ sở đó hướng dẫn khách hàng nhanh chóng hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan.

Với mục tiêu chung tay hỗ trợ, chia sẻ cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19, chương trình tín dụng và dịch vụ bán lẻ đặc biệt của BIDV Chi nhánh Thái Bình đã có sức lan tỏa lớn, góp phần động viên, khích lệ các chiến sĩ áo trắng giữ vững tinh thần lạc quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chung tay đẩy lùi dịch Covid-19. Chỉ sau 4 tháng, đến ngày 10/12/2021 trên địa bàn tỉnh đã có 2.173 cán bộ, nhân viên y tế của 8 huyện, thành phố vay vốn từ chương trình với tổng dư nợ cho vay đạt 109,4 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay phục vụ nhu cầu đời sống không tài sản bảo đảm đạt 101 tỷ đồng và dư nợ cho vay phục vụ nhu cầu nhà ở đạt 8,4 tỷ đồng. Ngoài ra, BIDV Chi nhánh Thái Bình còn triển khai các ưu đãi cho nhân viên y tế khi sử

Ông Đào Văn Truyền,
Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế



Thời gian qua, ngành Y tế đã nhận được sự hỗ trợ rất tích cực của các ngân hàng trên địa bàn, trong đó có BIDV Chi nhánh Thái Bình. Với 2 gói tín dụng đặc biệt mà BIDV Chi nhánh Thái Bình dành riêng cho ngành đã giúp cán bộ, nhân viên, nhất là những người khó khăn, người thu nhập thấp có thêm nguồn lực tài chính để xây dựng, sửa chữa nhà cửa, phục vụ tiêu dùng, nâng cao chất lượng cuộc sống, từ đó góp phần động viên cán bộ, nhân viên ngành Y tế hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở chỉ đạo của Sở Y tế và công văn của BIDV Chi nhánh Thái Bình, Công đoàn ngành đã xây dựng văn bản gửi các bệnh viện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và trung tâm y tế các huyện, thành phố, yêu cầu các đơn vị triển khai tới toàn thể cán bộ, nhân viên, trong đó quán triệt quan điểm thực hiện nghiêm túc và có bản cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ khi vay vốn.

Ông Nguyễn Tiến Đạt,
Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh Thái Bình



Chương trình tín dụng và dịch vụ bán lẻ đặc biệt dành cho cán bộ y tế là một trong những chương trình trọng điểm của BIDV trong năm 2021. Thông qua chương trình, BIDV mong muốn đồng hành, chia sẻ một phần khó khăn cùng đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế đang ở tuyến đầu chống dịch Covid-19. Thời gian tới, BIDV Chi nhánh Thái Bình sẽ tiếp tục cùng đồng hành, hỗ trợ các cán bộ y tế trên địa bàn tỉnh được tiếp cận gói cho vay nhu cầu nhà ở cũng như các gói sản phẩm dịch vụ ưu đãi khác của chương trình một cách thuận tiện và nhanh chóng nhất. Để phát huy những kết quả đã đạt được của chương trình, BIDV Chi nhánh Thái Bình mong muốn ngành Y tế, các bệnh viện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và trung tâm y tế các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng BIDV Chi nhánh Thái Bình trong quá trình cho vay, thủ tục; tuyên truyền, khuyến khích các đơn vị y tế cùng đội ngũ cán bộ tăng cường sử dụng các sản phẩm ngân hàng số của BIDV, hưởng ứng tích cực và có hiệu quả việc triển khai để án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.

CÁC GÓI TÍN DỤNG ĐẶC BIỆT CỦA BIDV DÀNH CHO CÁN BỘ Y TẾ:

- Chương trình cho vay phục vụ nhu cầu đời sống không cần tài sản bảo đảm, quy mô 5.000 tỷ đồng, mức cho vay tối đa 50 triệu đồng/khách hàng, lãi suất cho vay 1%/năm (áp dụng trong 24 tháng kể từ thời điểm giải ngân lần đầu);
- Chương trình cho vay phục vụ nhu cầu nhà ở, quy mô 20.000 tỷ đồng, lãi suất cho vay 5,5%/năm (áp dụng trong 24 tháng kể từ thời điểm giải ngân lần đầu đối với các khoản vay mới hoặc kể từ thời điểm điều chỉnh lãi suất đối với các khoản vay hiện hữu);
- Ngoài ra còn có các gói ưu đãi cho cán bộ, nhân viên y tế về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ như: không yêu cầu duy trì số dư tối thiểu, miễn 100% các loại phí (phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống trên BIDV SmartBanking, phí quản lý tài khoản, phí duy trì BIDV SmartBanking, phí phát hành thẻ ghi nợ nội địa, phí thông báo số dư tài khoản, phí trả nợ trước hạn);
- Thời gian thực hiện chương trình đến ngày 31/12/2022 hoặc đến khi hết quy mô chương trình.

MINH HƯƠNG

Chăm lo cho người nghèo và đối tượng yếu thế

Công tác chăm lo cho người nghèo, đối tượng yếu thế thời gian qua được các địa phương trong tỉnh triển khai tích cực. Điều này không những khích lệ người nghèo, đối tượng yếu thế vượt khó vươn lên mà còn thể hiện nỗ lực của các cấp, ngành, đoàn thể trong quá trình thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Năm 2013, em Đinh Thị Hồng Tươi, xã Minh Khai (Hưng Hà) bị hỏng mắt. Vượt qua nỗi đau, sự mặc cảm, tự ti, Hồng Tươi nỗ lực phấn đấu tìm mọi việc làm phù hợp tại Hội Người mù huyện. Song do

thời gian qua dịch bệnh kéo dài, em phải về gia đình, không có việc làm, không có thu nhập. Được sự động viên của gia đình, đoàn thể địa phương, hiện nay hàng ngày em nhận bóc long nhãn để có thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Hồng Tươi cho biết: Em bị khuyết tật nên khó tìm việc làm. Qua giới thiệu của chi hội phụ nữ, em đã có được việc làm phù hợp với khả năng. Dù thu nhập không cao nhưng em cố gắng làm tốt công việc của mình để giúp đỡ gia đình.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà, bên cạnh

sự chung tay của các cấp, các ngành, MTTQ các cấp trong huyện đã vận động, làm tốt công tác phối hợp trong việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tính đến hết năm 2021, ủy ban MTTQ các cấp trong huyện đã phối hợp tổ chức thăm và tặng trên 5.200 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá trên 2 tỷ đồng. Phối hợp khảo sát, hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 12 nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trong huyện, giúp họ có mái ấm để an cư lạc nghiệp.

Tại Kiến Xương, toàn huyện hiện có trên 17.000 đối tượng hưởng trợ cấp xã hội. Ngoài số kinh phí chi trả thường xuyên, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện chi trả hỗ trợ mai táng phí cho 536 thân nhân đối tượng bảo trợ xã hội; báo cáo UBND huyện phê duyệt, ra quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng cho trên 1.300 đối tượng; điều chỉnh trợ cấp hàng tháng trên 370 đối tượng bảo trợ xã hội; mua thẻ bảo hiểm y tế cho trên 12.300 đối tượng bảo trợ xã hội. Tiếp tục thực hiện chương trình giảm nghèo đa chiều trong giai đoạn mới, Kiến Xương chủ trương dạy nghề, tạo việc làm cho người nghèo dựa vào cộng đồng. Ngoài ra, các địa phương trong huyện còn chủ động vận động hỗ trợ dạy nghề, miễn giảm chi phí cho đối tượng học nghề trên tinh thần tương thân tương ái vì người nghèo.

Thời gian qua, cùng

với chỉ đạo các phòng, các trung tâm trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người nghèo như: cấp 16.816 thẻ BHYT cho người nghèo, 26.682 thẻ BHYT cho người cận nghèo; hỗ trợ miễn học phí cho 6.847 lượt học sinh nghèo, hỗ trợ giảm học phí cho 3.184 lượt học sinh cận nghèo; trên 1.200 hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn tín dụng... Hiện tại, Sở đang phối hợp với các địa phương tổng hợp số liệu người cao tuổi đủ điều kiện được chúc thọ, mừng thọ dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn kỹ năng, phương pháp chăm sóc, phục hồi chức năng



Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà trao kinh phí hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Đạt, thị trấn Hưng Hà.

cho người khuyết tật; tổ chức hội nghị tư vấn, nói chuyện chuyên đề về chính sách trợ giúp xã hội đối với nhóm đối tượng yếu thế và người dân; tổ chức tập huấn triển khai, hướng dẫn quy định chính sách trợ giúp xã

hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội cho các xã, phường, thị trấn, các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các huyện, thành phố thực hiện truyền thông công tác trợ giúp xã hội tại cộng đồng. Thông

qua nhiều hoạt động cùng sự chung tay của các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã nâng sức cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng yếu thế vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

MAI THƯ

Long Hâu đi đầu đổi mới

Vượt qua những khó khăn do dịch bệnh, giữ vững nhịp điệu sản xuất, ổn định thị trường đó chính là thắng lợi của Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hâu (khu công nghiệp Tiến Hải) khi thực hiện đổi mới, sáng tạo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cũng như nhiều doanh nghiệp sản xuất gốm sứ, Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hâu phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thời gian qua. Thách thức lớn nhất phải kể đến là dịch Covid-19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng, thị trường bị thu hẹp. Thêm vào đó, sự cạnh tranh khốc liệt với hàng Trung Quốc giá rẻ; giá nguyên liệu, vật tư phụ kiện,

dịch vụ logistics cũng tăng cao khiến chi phí đầu vào sản xuất tăng hơn 7% so với năm 2020. Ông Bùi Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành Công ty cho biết: Dù chống chất khó khăn nhưng Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty vẫn quyết tâm vừa phòng, chống dịch vừa duy trì sản xuất để bảo đảm việc làm, ổn định cuộc sống cho hơn 600 cán bộ, công nhân, đưa doanh nghiệp tiếp tục tiến lên. Để thực hiện được mục tiêu này, chúng tôi đã phát động phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong mọi hoạt động của Công ty nhằm nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, phát triển thị trường và giảm chi phí sản xuất.

Bên cạnh đầu tư đổi mới máy móc, công nghệ

của Công ty, các cán bộ, công nhân tích cực tham gia nghiên cứu, chế tạo, cải tiến kỹ thuật, quy trình sản xuất. Trong năm qua, có hàng chục sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào các khâu sản xuất như thiết kế mẫu, tạo khuôn, tráng men, lò nung đã giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi xuống còn 0,2%, tiết kiệm chi phí sản xuất khoảng 1,5%. Riêng sáng kiến cải tiến trong khâu thi công xây dựng lò nung tiết kiệm năng lượng điện và nhiệt của Công ty đã đạt giải nhất hội thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật tỉnh năm 2020 - 2021.

Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hâu là số ít doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018 và hệ thống quản lý chất

lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhằm chuẩn hóa quy trình sản xuất. Đây là sự đổi mới căn bản và toàn diện giúp doanh nghiệp chủ động tiết giảm

lãng phí trong toàn bộ chu trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện môi trường làm việc cho người lao động. Anh Đoàn Mạnh Hùng, công

nhân Công ty cho biết: Điều chúng tôi phấn khởi nhất là môi trường nhà xưởng sạch sẽ hơn, bớt áp lực công việc và thu nhập bình quân của người lao động tăng từ

9 triệu đồng lên 10,5 triệu đồng/người/tháng.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hâu sản xuất 3 dòng sản phẩm gốm sứ mỹ nghệ. Tất cả sản phẩm đều có mẫu mã đẹp và đa dạng, chất lượng cao, giá thành hợp lý đã tạo ra sức mạnh cạnh tranh cả trên thị trường nội địa và xuất khẩu. Ông Nguyễn Quốc Phong, Phó Giám đốc Công ty chia sẻ: Với nỗ lực đáp ứng tốt nhất thị trường truyền thống trong nước, sản phẩm sứ Long Hâu đã được người tiêu dùng đánh giá là hàng Việt Nam chất lượng cao, được tặng giải vàng chất lượng quốc gia. Thêm vào đó, thông qua xúc tiến thương mại điện tử, Long Hâu đã mở rộng được thị trường xuất khẩu tại các nước Italy, Brasil, Hàn Quốc, Myanmar góp phần tăng sản lượng và doanh thu cho Công ty. Năm 2021, Công ty sản xuất 32.148.716 sản phẩm,

tăng 10% so với năm 2020, doanh thu đạt hơn 247,8 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 14,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 14 tỷ đồng.

Không chỉ duy trì doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh rất khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, bảo đảm ổn định cuộc sống cho người lao động, Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hâu còn tích cực chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng. Từ đầu năm 2021 đến nay, Công ty đã ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện 670,5 triệu đồng; trong đó, ủng hộ quỹ vắc-xin phòng Covid-19 các cấp và mua vật tư y tế tăng lực lượng tuyến đầu chống dịch trị giá 260 triệu đồng; tặng quà người nghèo các địa phương tổng số tiền 150 triệu đồng.

KHẮC QUẢN



Công nhân Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hâu thi đua nâng cao tay nghề, sản xuất giỏi.